

Số: 34 /HĐTĐKT-BTĐKT  
V/v nâng cao chất lượng công tác thi  
đua, khen thưởng

Bắc Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp  
thuộc cụm, khối thi đua cấp tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng; quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương. Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; các cụm, khối thi đua và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương (sau đây gọi chung là đơn vị) cơ bản đã được thành lập, hoạt động có hiệu quả; các đơn vị đã có nhiều đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua thường xuyên, chuyên đề, theo đợt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, đã chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp làm việc, lao động sản xuất, đặc biệt là các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, những cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt, gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm... Nhiều đơn vị đã xây dựng tiêu chí thi đua, áp dụng các hình thức biểu dương, ghi công, khen thưởng; quy trình, các bước xét khen thưởng đã được cụ thể hóa về tiêu chuẩn, thực hiện bình xét từ cơ sở, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan theo quy định. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là nòng cốt của phong trào thi đua, đã phát huy tác dụng và có tính lan tỏa tích cực.

Tuy nhiên, thông qua kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho thấy vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau: Việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng có lúc, có nơi chưa đầy đủ, kịp thời; ở một số đơn vị chưa quan tâm đến tổ chức phát động thi đua và còn hình thức; việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình có nơi làm chưa tốt, chưa đa dạng trên các lĩnh vực, chưa có sức lan tỏa sâu rộng; hồ sơ khen thưởng và mức chi tiền thưởng có nơi thực hiện chưa đảm bảo theo quy định;...

Để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tiếp tục góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương. Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt một số nội dung sau:



1. Tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; quy định của Chính phủ và các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, vai trò quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, phát huy năng lực vận động quần chúng của các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; mỗi cơ quan, mỗi đơn vị cần xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ chính trị quan trọng; mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần xác định tư tưởng thi đua, phấn đấu hết mình trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Hằng năm, tổ chức phát động sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm và của giai đoạn. Nội dung phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm cấp bách để đề ra nội dung, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của địa phương, đơn vị, cá nhân. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua một cách thống nhất, đồng bộ với nhiều hình thức, cách thức linh động, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, từng địa phương.

4. Phải xác định việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt là nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua. Chú trọng tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số, những tập thể, cá nhân có tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng, tạo sức lan toả rộng khắp, từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển.

5. Thành lập, ban hành quy chế hoạt động và duy trì hoạt động của hội đồng sáng kiến, hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cơ quan, đơn vị trong việc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

6. Thực hiện đúng quy định về mức thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và hồ sơ khen thưởng đảm bảo theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c)
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Lưu: VT, BTĐKT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Vũ Mạnh Hùng**